

ประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2559

พาณิชย์-เกษตรฯ-มท. ดึงโรงสี MOU รับซื้อผลผลิตนาแปลงใหญ่ ยกระดับราคา-เพิ่มรายได้เกษตรกร

อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ (19 ก.ย.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนกลางมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเชิญประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และผู้แทนโรงสีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ปราชญ์บุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี อุตรธานี นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ เชียงราย พะเยา อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.พาณิชย์ และรมว.มหาดไทยเป็นสักขีพยาน สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ พื้นที่แต่ละจังหวัด ในวันและเวลาเดียวกันกับส่วนกลาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสักขีพยาน

อนึ่ง มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านกลไกประชารัฐ โดยมี 3 กระทรวง ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ในแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรได้มีการจัดทำโครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและผลิตข้าวคุณภาพ โดยรัฐบาลจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจต่อรอง โดยประสานผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตในราคาน้ำตาล และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมถึงผลิตข้าวคุณภาพ โดยกำหนดเป้าหมาย 426 แปลง พื้นที่ประมาณ 800,000 ไร่ ซึ่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ 66 จังหวัด จำนวน 386 แปลง พื้นที่ 838,403.75 ไร่ เกษตรกร 57,775 ราย

รมว.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่า มีความมั่นใจว่าการบริหารจัดการข้าวโดยใช้การตลาดนำการผลิต ด้วยการส่งเสริมระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อขยายช่องทางการค้าให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด จะส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างความมั่นคงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอื่นต่อไปในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์เตรียมเสนอกรม.อัดเงินพยุงราคาข้าวเปลือกสันตลาด

น.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ กรมการค้าภายใน โดยกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการปรับรูปแบบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ ที่คาดว่าจะมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ที่ประมาณ 23.55 ล้านตัน

ข้าวเปลือก ซึ่งการปรับเพิ่มรูปแบบมาตรการน่าจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการดูดซับผลผลิตข้าว และรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ลดต่ำลง

สำหรับมาตรการ จะมีการปรับใน 2 ส่วน คือ มาตรการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง ปริมาณ 2 ล้านตัน โดยปรับรูปแบบการจ่ายเงินจากเดิมที่จะจ่ายเงินเมื่อมีการระบายออกในระยะเวลาที่กำหนด 1,500 บาทต่อตันสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการจ่ายทันที 1,000 บาทต่อตัน ส่วนที่เหลืออีก 500 บาทจ่าย เมื่อมีการระบายข้าวออกไป ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจและเกษตรกรจะได้มีสภาพคล่องในกระเปาะ

ส่วนอีกมาตรการ คือ มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ในการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว และโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อกไว้ มีเป้าหมาย 8 ล้านตันข้าวเปลือก โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก อัตรา 3% หากเก็บสต็อกเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และจูงใจเพิ่มเติมหากเก็บสต็อกไว้นาน 4-6 เดือน จะปรับให้มีการชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มเป็นอัตรา 4% ซึ่งจะต้องใช้เงินเพิ่มอีก 360 ล้านบาท จากเดิมใช้งบประมาณ 940 ล้านบาท

"ส่วนมาตรการอื่นจะยังคงเดิม ทั้งมาตรการดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายอีก 2.5 ล้านตัน ซึ่งมาตรการนี้รวมแล้วจะมีการดูดซับผลผลิตรวม 12-13 ล้านตัน และเชื่อว่าน่าจะช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าปีที่แล้วได้ จากปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตราอยู่ที่ตันละ 12,900 บาทต่อตัน และข้าวขาว 8,000-9,000 บาท"

นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ จะมีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีข้าว โดยมีโรงสีเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ราย และนาแปลงใหญ่ที่เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 50 รายขึ้นไปเป็นนาแปลงใหญ่อีก 386 แปลง ส่วนพืชชนิดอื่นอีก 210 แปลง โดยมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้โรงสีเข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า ได้มอบหมาย ให้สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ไปจัดทำแผนช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตหัวมันสำปะหลังในฤดูกาลผลิตปี 2559/60 และแผนผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมันสำปะหลัง ใน วันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อนำข้อสรุปเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ มันสำปะหลัง (นบมส.) ในวันที่ 22 ก.ย. และนำเสนอ ให้กรรมเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือและของงบประมาณ ในสัปดาห์ต่อไป

สำหรับการหารือกับ สมาคมมันสำปะหลัง ในเบื้องต้น ทางสมาคมได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไว้ 2 ส่วน ได้แก่ การรับซื้อหัวมันสดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมัน 25% ต้นฤดูกาลผลิตไม่ต่ำกว่าราคา 1.80 บาทต่อกิโลกรัม โดยเอกชนจะกำหนดว่าจะปรับซื้อในปริมาณเท่าไรและกำหนดราคาซื้อ แบบขั้นบันได ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรก คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560 คาดว่าจะมีหัวมันสดออกสู่ตลาดประมาณ 21 ล้านตัน และในช่วงธันวาคม-มกราคม จะมีผลผลิตออกมาปริมาณมากที่สุด จากผลผลิตทั้งปี 2560 และทั้งปีน่าจะมีผลมันสดออกสู่ตลาดประมาณ 31 ล้านตัน อีกส่วนก็คือ มาตรการตลาด ที่ประมาณกลางเดือนต.ค.นี้ จะเตรียมเชิญบริษัทผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากทั่วโลก มาหารือในการเพิ่มนำเข้า เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ใต้หวัน ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย

นอกจากนี้ ได้เตรียมเสนอ นบมส.และกรม.อนุมัติงบประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งงบประมาณส่วนนี้จะช่วยในการพักหนี้ให้เกษตรกรปลูกมัน ในวงเงินครัวเรือนละ 5 แสนบาท ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งขณะนี้เกษตรกรมากขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 5.6 - 6 แสนครัวเรือน เพื่อเป็นการจูง

ใจให้เกษตรกรไม่เร่งรีบขุดมัน จนเกิดล้นตลาดในช่วงปลายปีถึงต้นปี ซึ่งจะมีผลผลิตพร้อมชุด 70% ซึ่งจะเป็นการเสนอให้เลื่อนใช้มาตรการเร็วขึ้นจากเดิมกำหนดในเดือนธันวาคม เป็น 15 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นฤดู ที่จะเร่งขุดจนล้นตลาดและราคาตกต่ำได้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไทยลุ่มฟิลิปปินส์ประมูลข้าว 1 ล.ตัน รัฐบาลใหม่"ดูแต่รีเต"-ทูตพาณิชย์ฟันธงส่งออกสูง

นางสาวชานชนิษฐ์ อัมพุประภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แนวโน้มการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559-ปี 2560 ต้องติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไร แต่คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ไปจนถึงมิถุนายนปี 2560 อาจต้องการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน โดยหลักจะเป็นข้าวขาว ซึ่งเป็นที่นำเข้าโดยองค์กรจัดซื้อข้าวรัฐบาล (NFA) แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) ซึ่งได้ประมูลนำเข้าแล้ว 250,000 ตันซึ่งไทยชนะ 100,000 ตัน ยังเหลืออีก 750,000 ตัน ซึ่งจะทยอยประมูลต่อไป และยังมีกรนำเข้าระบบเอกชน ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์จะอนุญาตให้เป็นโควตาภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ให้กับผู้ส่งออกประมาณ 5-6 ประเทศรวมถึงไทย ปริมาณ 800,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ไทยได้รับจัดสรรมาประมาณ 290,000 ตัน ส่วนการกำหนดราคาขายข้าวในโควตาเป็นไปตามที่ผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าฟิลิปปินส์ตกลงกัน และมีอัตราภาษีในโควตาอยู่ที่ 35% ส่วนนอกโควตาประมาณ 50% ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นโอกาสของการเปิดตลาดข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวออร์แกนิก เป็นต้น

"หากย้อนกลับไปปีก่อน (2558) ฟิลิปปินส์ประสบปัญหาเอลนีโญทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง ประกอบกับได้มีการชะลอนำเข้าข้าวในช่วงที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ นานพอสมควร ทำให้คาดการณ์ว่า ความต้องการนำเข้าข้าวจะมีปริมาณมาก หลังจากนำเข้าไปแล้ว NFA จะกระจายข้าวไปจำหน่ายในร้านค้าที่อยู่ใน การดูแลของ NFA โดยกำหนดราคาขาย 2 ระดับคือ กิโลกรัมละ 27 และ 32 เปโซขึ้นอยู่กับปีการนำเข้าว่าเก่าหรือใหม่ และชนิดข้าว เช่น ข้าวขาว 15% หรือ ข้าวขาว 25% หากคิดเป็นเงินบาท ประมาณ กิโลกรัมละ 27-28 บาท ซึ่งไม่ว่านำเข้าจากประเทศใดก็เท่ากัน"

นางสาวชานชนิษฐ์กล่าวว่า ผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรก ขยายตัวไปแล้วกว่า 12% ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายการส่งออกปี 2559 ที่วางไว้ว่าจะขยายตัว 10% เพราะนอกจาก การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวแล้ว ไทยยังสามารถส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบยานยนต์ได้เพิ่มขึ้น หลังจาก รัฐบาลมีนโยบาย "CARs" ส่งเสริมการเป็นฮับรถยนต์อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากไทยและอินโดนีเซีย และปัญหา การจราจรทำให้การขยายตัวในกลุ่มรถจักรยานยนต์มากขึ้น

ส่วนในปี 2560 คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 7% เนื่องจากฐานการส่งออกโตมากแล้ว โดยสินค้า เป้าหมายที่จะผลักดันส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค เพราะผู้บริโภคฟิลิปปินส์มีความชอบคล้ายไทย และนิยมอาหารที่มีรสชาติหวาน จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกสินค้าอาหารแปรรูป และเครื่องดื่มของไทย โดยขณะนี้ผู้ส่งออกสินค้าแบบ รนต์ไทยหลาย ๆ รายเข้าไปเปิด

ตลาดและประสบความสำเร็จ ได้รับความนิยม เช่น ไวต้ามิลค์ แลคตาซอย จินเจิน มาลี ถั่วทองการ์เด็นท์ ถั่วแก่น้อย หรือสินค้าของใช้ เช่น แอร์รี่เฟรชเซอร์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การรักษาสุขภาพ เช่น สินค้าออร์แกนิก

สำหรับกลยุทธ์ผลักดันการส่งออกปี 2560 ทาง สคร.เน้นการขยายตลาดตามนโยบายรัฐบาล โดยจะผลักดันให้มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ลดเล็กตามโครงการ SOOK (Small Order OK) เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ส่งออกเอสเอ็มอีสามารถขยายตลาดได้ พร้อมกันนี้ สคร.เตรียมจัดงานแสดงสินค้าไทย (Thailand Exhibition) ที่มะนิลา ในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภคในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ มีวันหยุดยาวจึงเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากไปใช้ในเทศกาล ตั้งเป้าหมายจะนำผู้ประกอบการเข้าร่วม 100 ราย และงาน Mini Thailand Exhibition ที่เมืองเซบู ในเดือนมิถุนายน 2560

"การส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์มีโอกาสขยายตัวสูง เพราะมีจำนวนประชากร 102 ล้านคน และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และมีสัดส่วนประชากรวัยทำงานมากถึง 60% ที่มีกำลังซื้อ ในด้านภาวะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขยายตัวต่อเนื่องมา 6-7 ปี ทำให้ตลาดส่งออกฟิลิปปินส์ โตมากหากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลโรดริโก ดูแตร์เต มีนโยบายมุ่งเน้นปราบปรามปัญหาการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทำให้บรรยากาศการค้าการลงทุนดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่น ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ (BPO) จากนักลงทุนตะวันตก และรัฐบาลยังคงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมา เช่น การลงทุนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ การลงทุนในเมืองดาเวา ซึ่งเป็นฐานการเมืองของประธานาธิบดีดูแตร์เต ก็มีการลงทุนก่อสร้างเต็มไปหมด"

อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์ กับประเทศจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ และการกล่าวถึงผู้นำสหรัฐในทางที่ไม่ดีนัก รวมถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามยาเสพติด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าภายในประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ยังมีแผนการผลักดันธุรกิจบริการร้านอาหารอย่างจริงจัง เพราะอัตราการขยายตัวสูง แต่ส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยกลับเป็นของชาวฟิลิปปินส์ที่ชอบอาหารไทย จ้างแม่ครัวไทยมีการปรับทำให้รสชาติอาหารต่างจากรสชาติต้นตำรับ โดยขณะนี้ มีจำนวนร้านอาหารไทย 20 ร้านเฉพาะในกรุงมะนิลา แต่มีร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายรับรองไทยซีเล็คต์ เพียง 2 ร้านยังไม่มีร้านที่ได้รับการรับรองไทยซีเล็คต์ พรีเมียม ซึ่งทาง สคร.อยู่ระหว่างเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพร้านอาหารไทยต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"ฉัตรชัย" ชูแปลงใหญ่ปฏิรูปเกษตร ตั้งเป้าปีหน้า 1 พันแห่ง จับอธิบดีทุกกรมวางแผนร่วม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยว่า ที่ผ่านมา เกษตรกรไทยยังทำการเกษตรแบบเดิม แต่บริบทในขณะนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว ปัญหาที่หนักหนามากมานาน จำเป็นต้องเร่งแก้ ซึ่งในระยะสั้น กระทรวงฯได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายเรื่อง ได้แก่ ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

กระทรวงฯได้นำ 17 มาตรการมาแก้ไข ทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าทุกปี การออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย ไร่การรายงานและขาดการควบคุม การแก้ปัญหาหนี้ การจัดระเบียบการค้าในตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) การจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ การเปิดประมูลการสร้างอ่างเก็บน้ำ เชื้อนและระบบชลประทานที่โปร่งใส ทำให้ประหยัดงบประมาณ 3,900 ล้านบาท การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่งในทุกอำเภอ

โดยเฉพาะการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การทำนาแปลงใหญ่ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ขนาด 3,780 ไร่ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้มาก การปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ระบบน้ำหยดที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา การทำเกษตรแปลงใหญ่โคนมครบวงจรของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ผืนใหญ่ 1,200 ไร่ป้อนสมาชิกสหกรณ์

เริ่มต้นจากการทำอาหารสัตว์ป้อนโคนมสมาชิก การซื้อเครื่องจักรมาตัดหญ้าและบรรจุเป็นแพ็ก รถบรรทุกอาหารสัตว์ 11 ล้านบาท การซื้อเครื่องรีดนมและถังเก็บนมรักษาอุณหภูมิ ทำให้มีเชื้อโรคน้อย และเก็บนมได้นาน 2 วัน ลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งนมที่เดิมต้องทำทุกวันได้มาก การมีสถานอนุบาลโคนมวัยอ่อนรวม และสุดท้ายคือ ทำให้โคนมสมาชิกสหกรณ์ผลิตนมเพิ่มขึ้น 10% หรือการทำแปลงใหญ่เลี้ยงปลานิล อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อก่อนมีแค่กรมประมงเข้าไปแนะนำการเลี้ยง เดี่ยวนี้หลายกรมเข้าไปช่วยเหลือกันมากขึ้น ถือว่ามีการบูรณาการการทำงานกันในกระทรวงเกษตรฯเพิ่มขึ้น ดังนั้นในวันที่ 2 ตุลาคมศกนี้ ทางกระทรวงจะเชิญอธิบดีในสังกัดทุกกรม มาพูดเรื่องการบูรณาการการทำงานในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ว่าจะช่วยกันทำอะไรบ้างเพื่อให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันดีขึ้น

การรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ยกกระดับนี้ประเทศเพื่อนบ้าน รัฐพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ สามารถกู้เงินได้ถึงแปลงละ 5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าทำเกษตรแปลงใหญ่ปีนี้ 580 แห่ง สินค้า 31 ชนิด เกษตรกร 8.5 หมื่นคน พื้นที่รวม 1.4 ล้านไร่ ปี 2560 ตั้งเป้าต้องมี 1,000 แปลงใหญ่ขึ้นไป เอาเทคโนโลยีมาทำ จะมาทำแบบเดิมไม่ได้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้าจะเกิดวิกฤตอาหารโลก แหล่งผลิตอาหารที่จะเพิ่มได้คือ ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่ไฟกัสมาที่ไทย หากไทยสร้างภาคเกษตรได้เข้มแข็ง อีก 20 ปีข้างหน้า ไทยจะเป็นมหาอำนาจด้านการเกษตร

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นบข.ให้ชะลอระบายข้าวในสต็อกรัฐ หวั่นกระทบราคาช่วงฤดูการผลิตใหม่ออกสู่ตลาด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ได้สั่งการให้ชะลอการระบายข้าวคงค้างในคลังของรัฐบาลขณะนี้ออกไปก่อนเพื่อรองรับปริมาณข้าวในรอบการผลิตเดือนเมษายนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมทั้งหารือแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในอนาคตด้วย

ที่ประชุมฯ ยังได้ติดตามภาพรวมการบริหารจัดการข้าวที่ได้ดำเนินมาตรการดูแลเกษตรกรไปแล้ว เช่น การสนับสนุนต้นทุนการผลิต เป็นต้น และหารือในภาพรวมเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการข้าวให้มีความเหมาะสมแต่ละฤดูการผลิตและความต้องการของตลาด

ส่วนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม อย่าวิพากษ์ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของรัฐบาลได้ทำไปตามหน้าที่ โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ 2 ชุด เพื่อตรวจสอบเรื่องของบัญชีและพิจารณาเรื่องของความผิดทางละเมิด ซึ่งกระบวนการทุกอย่างจะดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้าน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกพบว่าปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการที่จะบริโภค ทำให้มีแนวโน้มราคาลดต่ำลงในทุกภูมิภาค เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อ และประเทศที่นำเข้ามาซึ่งมีการปรับนโยบายในการพึ่งพาตัวเอง เน้นการปลูกข้าวในประเทศตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง

ที่ประชุมฯ มีแผนชะลอการระบายข้าวในสต็อกรัฐช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมเพื่อไม่ให้ข้าวในช่วงต้นฤดูราคาตก และต้องการรักษาระดับราคา เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถขายข้าวในราคาที่ดี

"ค่อยๆ ททยอยแต่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ให้หยุดก่อน เพื่อรับข้าวใหม่ ซึ่งผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศกำลังมองข้าวใหม่อยู่ ก็อยากให้เป็นราคาข้าวใหม่ที่จูงใจ ถ้าหากต้นฤดูราคาสูงต่อไปก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี อยากจะเขาเริ่มราคาข้าวคละปีใหม่ในราคาที่สูง" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในโครงการที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบตามมติของ นบข.จำนวน 17 โครงการ ซึ่งในส่วนการผลิตเป็นไปตามแผนและเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าว โดยข้าวรอบใหม่จะออกมาประมาณช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประมาณ 23.5 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งได้วางแผนจัดเตรียมรถเกี่ยวข้าวให้เพียงพอรองรับผลผลิตที่จะออกมา

ส่วนเรื่องโรงสีนั้นพบว่า ในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก โรงสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจไม่เพียงพอ จึงได้เตรียมการประสานให้โรงสีจากภาคเหนือและภาคกลางไปช่วยรองรับ สำหรับเรื่องสภาพคล่องของโรงสีที่จะมีการดูดซับข้าวในช่วง 3 เดือนนี้ จะมีการขยายวงเงินในการรับซื้อข้าวใหม่ ด้วยการเพิ่มการชดเชยดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 4% ให้กับโรงสีและผู้ประกอบการ ในวงเงิน 360 ล้านบาท เพื่อดูดซับข้าวในตลาดประมาณ 8 ล้านตัน และได้มีการปรับโครงการของ ธ.ก.ส.ให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตัวเองซึ่งสามารถดูดซับข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน โดยรัฐจะจ่ายเงินให้ตันละ 1,000 บาท ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ และจ่ายให้อีกตันละ 500 บาทเมื่อมีการระบายข้าว

นอกจากนี้มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายจังหวัดที่จะให้มีการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 หรือข้าวนาปรัง และมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อไปทำพืชที่ใช้ทำปุ๋ยสดและปลูกข้าวโพดแทน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการข้าวโพดที่เพิ่มสูงขึ้น 7-8 ล้านตันจากที่ผลิตได้ 4 ล้านตัน

ที่ประชุมฯ ยังได้ติดตามความคืบหน้าในโครงการที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบตามมติของ นบข.ใน 17 โครงการ ซึ่งในส่วนการผลิตเป็นไปตามแผนและเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าว โดยข้าวรอบใหม่จะออกมาประมาณช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประมาณ 23.5 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น ข้าวหอม 9.55 ล้านตัน, ข้าวเจ้า 6.72 ล้านตัน, ข้าวเหนียว 5.29 ล้านตัน และข้าวหอมปทุม 1.14 ล้านตัน โดยเป็นการประมาณการจากพื้นที่เพาะปลูก

ด้านดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เจรจาขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในปริมาณ 1 แสนตัน เตรียมส่งมอบในเดือนกันยายนนี้ และขายข้าวให้จีนอีก 1 แสนตัน เตรียมส่งมอบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้

สำหรับการส่งออกจนถึงวันที่ 12 ก.ย.59 มีปริมาณรวม 6.57 ล้านตัน จากเป้าที่ตั้งไว้ 9.5 ล้านตัน เชื่อว่าช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ น่าจะสามารถทำได้ตามเป้า ส่วนสต็อกข้าวของรัฐบาลปัจจุบันมีประมาณ 8.4 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เกษตรเลี้ยงเสนอ นบข.ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ หลังจูงใจชาวนาทำอาชีพอื่นเป็น เรื่องยาก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมวางแผนข้าวครบวงจร ว่า เพื่อพิจารณาลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2560 ที่จะเริ่มปลูกในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 ลดลงอีกประมาณ 1 ล้านไร่ เหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 6 ล้านไร่ทั่วประเทศ จากแผนการผลิตเดิมกำหนดพื้นที่เพาะปลูกไว้ประมาณ 7 ล้านไร่ เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวลง 1 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมข้าวนาปรังทั่วประเทศจากที่ประมาณการไว้ 5 ล้านตัน เหลือเพียง 4 ล้านตันทั่วประเทศ

เบื้องต้นแผนการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง คาดว่าจะใช้โครงการเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ โครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมายประมาณ 3 แสนไร่ และ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวโพดอีกประมาณ 7 แสนไร่ จากเดิมกำหนดไว้ที่ 5 แสนไร่ ซึ่งชาวนาที่เปลี่ยนใจ เพาะปลูกหรือเข้าโครงการทั้งปลูกพืชอื่นและข้าวโพด รัฐบาลจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นการจูงใจประมาณ ไร่ละ 2,000 บาท หรือคิดเป็นงบประมาณรวมทั้งโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 2,000 ล้านบาท

"สำหรับการจูงใจชาวนาให้ไปทำเกษตรอื่นในที่ประชุม ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะถ้ามีน้ำชาวนาก็ เลือกรับทำ ถ้าไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่น เพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าการเปลี่ยนไปทำอาชีพอย่างอื่น ทั้งปลูกพืชอื่น หรือปลูกข้าวโพดจะมีกำไรมากกว่าการทำนาข้าวเท่าไร "

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ คณะกรรมการแผนข้าวครบวงจรได้เตรียมเสนอแผนการลดพื้นที่การปลูกข้าว ด้วยการให้ปัจจัยการผลิต 2,000 บาท ต่อไร่ เสนอให้ที่ประชุม นบข.พิจารณา เนื่องจากวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอ พร้อมกับให้ นบข.สั่งการหรือ บังคับให้กระทรวงพาณิชย์หาตลาดรับซื้อผลผลิตจากโครงการนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะข้าวโพดที่ปัจจุบันประเทศไทยยัง มีการนำเข้าอยู่มาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชาวนา 1,000 บ./ไร่ นำร่องพิจิตร-ขอนแก่น คาดจ่ายครบ ต.ค.59

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไร่ละ 1,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค.59 และภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.59 เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 1.ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กรุงเทพฯ นายอำเภอ และพนักงาน ธ.ก.ส. 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้แก่

คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน/แขวง/เทศบาล 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 4.เกษตรกรกร ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 5.ปิดประกาศข้อมูลผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 6. ประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิ์ 7.คณะกรรมการระดับอำเภอ/เขต ตรวจสอบข้อมูล 8.ธ.ก.ส.สาขา

บันทึกข้อมูล 9.ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ประมวลผล และ 10.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรและรายงานผล โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15-20 วัน

นายลักษณะ กล่าวว่ ปัจจุบันมีสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้ว คือ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้ว 343 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นที่พร้อมจ่ายในวันจันทร์ที่ 19 ก.ย.59 อีกจำนวน 1,530 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท สำหรับจังหวัดอื่นๆ ก็จะได้ดำเนินการทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.59 เป็นต้นไป คาดว่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบถ้วนปลายเดือนต.ค.59 ยกเว้นภาคใต้ที่เริ่มฤดูการทำนาช้ากว่าภาคอื่นๆ

"หากเกษตรกรท่านใดยังไม่มีรายชื่อในแบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามที่ติดประกาศไว้ ขอให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับเกษตรอำเภอก่อน เพราะการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ได้นำรายชื่อเกษตรกรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2557/58 มาใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ หากไม่ดำเนินการต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการฯ ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข" นายลักษณะ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (the Viet Nam Food Association; VFA) คาดว่าในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (กันยายน-ธันวาคม) จะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.6 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ในปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 4.9 ล้านตัน โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบข้าวที่ยังค้างอยู่ประมาณ 1 ล้านตันแล้ว ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.3 ล้านตัน มูลค่า 1.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 13.5% และ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ด้านวงการค้าระบุว่า สินค้าข้าวที่อยู่ในมือผู้ส่งออกขณะนี้ต้นทุนสูงกว่าราคาข้าวในปัจจุบัน ขณะที่แนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง จึงคาดว่าราคาข้าวในประเทศยังไม่มีสัญญาณที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ แม้ว่าผู้ส่งออกจะมีการทำสัญญาขายข้าวแล้วก็ตาม

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 228,222 ตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 335,540 ตัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และลดลง 53% เมื่อเทียบกับจำนวน 606,485 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนกรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 213,762 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 39,948 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 5,306 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 11,317 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 11,889 ตัน ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 15% จำนวน 48,934 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 45,341 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 4,686 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 66,150 ตัน ข้าวเหนียว 59,561 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 57,550 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นของกัมพูชา ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลกัมพูชาจะจัดสรรงบประมาณจำนวน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแทรกแซงราคาข้าวที่กำลังตกต่ำอย่างหนัก โดยมีแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรจำนวนประมาณ 90,000 ตัน พร้อมทั้งยังได้เรียกร้องไปยังธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ช่วยปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้ารายย่อย รวมทั้งช่วยสนับสนุนเงินกู้ให้แก่ชาวนาด้วย

นอกจากเงินงบประมาณเพื่อการแทรกแซงราคาข้าวโดยตรงแล้ว รัฐบาลยังมองหาเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อการเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรงถึงทุ่งนา ในราคา กิโลกรัมละ 840 เรียล (ประมาณ 7,088 บาทต่อตัน) ในช่วงที่มีข้าวออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก นอกจากนี้เงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นของรัฐ ยังสนับสนุนรัฐบาลเป็นเงินกู้อีกประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นยังเปิดเผยด้วยว่า ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลกำลังทำอย่างเต็มที่ เพื่อใช้เงินกู้ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากรัฐบาลจีน ก่อสร้างโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งโรงตากข้าว และโรงเก็บข้าวที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมตลาดข้าว ช่วยเหลือชาวนาได้มากขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นประกาศเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงิน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับราคาข้าวของชาวนา และ เห็นว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องแทรกแซงราคา โดยกระทรวงเศรษฐกิจฯ จะประกาศมาตรการต่างๆ ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรของประเทศ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวข้างหน้าด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีจำนวนประมาณ 2.103 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 61 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) ซึ่งต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 23.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.734 ล้านตันในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.244 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.788 ล้านตัน ลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.794 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 37.47% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 23 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 82.47%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 13.74%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.622 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.717 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 29.56% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 18 วัน) และลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 25.9% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.694 ล้านตัน ลดลง 5.42% เมื่อเทียบกับ

จำนวน 0.733 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.97% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน) แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 29.32%

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2015/16 อินโดนีเซียจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีประมาณ 73.75 ล้านไร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกในปีการตลาด 2015/16 เพิ่มขึ้นเป็น 36.2 ล้านตัน จากจำนวน 35.6 ล้านตันในปีก่อนหน้า และการที่ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนี้ จึงคาดว่าความต้องการนำเข้าข้าวในปีการตลาด 2015/16 จะลดลงเหลือ 1.8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีการนำเข้าประมาณ 2.0 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 211,100 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 206,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 125,500 ตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับ 118,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 5,000 ตัน ข้าวหอม 111,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 57.6%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 61,100 ตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับ 64,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 54,200 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 6,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.0%) จีนประมาณ 12,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.7%) กัมพูชาประมาณ 1,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 มีปริมาณ 10,551 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,256 ตัน จีนจำนวน 741 ตัน สหรัฐจำนวน 476 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2559 ทั้งหมดรวม 12,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 14,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) เป็นต้น

ที่มา [สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department](#)

อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 238.75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 232.34 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐบาลอินเดียได้ประกาศว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSP) สำหรับฤดูการผลิตหลัก (Kharif crops) ของปีการผลิต 2016/17 ซึ่งมีการเพาะปลูกในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มเร็วกว่าทุกๆปีที่มีมักจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลได้ประกาศปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (MSP) ฤดูการผลิต kharif ในปีการผลิต 2016/17 เพิ่มขึ้นเป็น 1,470 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 21.89 เหรียญสหรัฐฯ) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา และ 1,510 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือกเกรด A (grade A variety)

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มีข้าวสารจำนวน 16.531 ล้านตัน และข้าวเปลือกประมาณ 3.203 ล้านตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ 2.114 ล้านตัน) รวมเป็น 18.645 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับสต็อกข้าวในเดือนสิงหาคม 2559 ที่มีข้าวสารจำนวน 18.006 ล้านตัน และข้าวเปลือกประมาณ 6.169 ล้านตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ 4.071 ล้านตัน) รวมเป็น 22.077 ล้านตันข้าวสาร แต่เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับสต็อกข้าวในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่มีข้าวสารจำนวน จำนวน 13.892 ล้านตัน และข้าวเปลือกประมาณ 3.614 ล้านตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ 2.385 ล้านตัน) รวมเป็น 16.277 ล้านตันข้าวสาร โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 38% (กำหนดไว้สำหรับช่วงเวลา ณ วันที่ 1 กรกฎาคมที่ 13.54 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 43.979 ล้านตัน ลดลง 15.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.98 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.05 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 24.245 ล้านตัน ลดลง 29.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.474 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.879 ล้านตันในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 24,488 ตัน ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,653 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 1,866 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,267 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 22,622 ตัน ลดลงประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,386 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 11,631 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้าประมาณ 3,610 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 4,306 ตัน โปรตุเกส 2,738 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,427 ตัน เยอรมนี 2,000 ตัน โปแลนด์ 1,724 ตัน อิตาลี 1,959 ตัน สเปน 1,002 ตัน เบลเยียม 2,196 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,067 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2016/17 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 กันยายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 6,222 ตัน เพิ่มขึ้น 155% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,437 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 4,231 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 160% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,630 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 1,991 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 147% เมื่อเทียบกับจำนวน 807 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน 2559 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าวประมาณ 3,013 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 2,478 ตัน กรีซ 989 ตัน สเปน 679 ตัน โปรตุเกส 1,170 ตัน บัลแกเรีย 134 ตัน สหราชอาณาจักร 513 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.73 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 471.69 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น หลังจากที่ในปีที่ผ่านมาผลผลิตของหลายประเทศลดลงจากภาวะภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146.50 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.3 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ปากีสถาน กัมพูชา ศรีลังกา เป็น

ตัน ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 17 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 478.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 473.39 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.0 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.3 ล้านตันข้าวสาร ไทย 11.1 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.85 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 115.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.6% จากจำนวน 112.68 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 69.91 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.8 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.56 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.16 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.09 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 3.32 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 46.2% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.17 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 40.88 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.25 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ลดลง 9.5% จากจำนวน 2.1 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.55 ล้าน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ดัน อีรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.10 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ลดลง 7.2% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ลดลง 5.0% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.0 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4.5 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.65 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.05 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.84 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.55 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)